



ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ ๒๘ อัตรา และปฏิบัติงานสำนักงาน สาขาจังหวัด ๑๗๒ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็น ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ (ฉบับที่ ๓) ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกระบวนการ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาจังหวัดตามประกาศฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มีรายงานตัวตามวันเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้าย ประกาศฯ นี้

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงแจ้งให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ไม่เกินห้าเดือน นับจากวันประกาศนี้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รายนั้นจะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างแล้วก็ตาม ให้สิ้นสุดการเป็นลูกจ้างกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิโร พิมพ์บึง)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร